



ฉบับที่ 58/2561

เรื่อง แลกช่าวเศรษฐกิจและการเงินเดือนกรกฎาคม ปี 2561

เศรษฐกิจไทยในเดือนกรกฎาคม 2561 ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน โดยการส่งออกสินค้าขยายตัวต่อเนื่องสอดคล้องกับอุปสงค์ต่างประเทศแม้ชะลอลงบ้าง ด้านการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวดีในทุกหมวดการใช้จ่าย ส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวสอดคล้องกัน สำหรับการลงทุนภาคเอกชนและการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวต่อเนื่อง ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวชะลอลงเนื่องจากได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เรือท่องเที่ยวล่มที่จังหวัดภูเก็ต

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเร่งขึ้นตามราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศเป็นสำคัญ ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อน สำหรับอัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อน ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลลดลงตามดุลการค้าเป็นสำคัญ ขณะที่ดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายขาดดุลสุทธิ

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจไทยมีดังนี้

มูลค่าการส่งออกสินค้า ขยายตัวชะลอลงที่ร้อยละ 8.3 จากระยะเดียวกันปีก่อน และหากหักทองคำขยายตัวร้อยละ 8.2 โดยเป็นการขยายตัวในหลายหมวดสินค้าโดยเฉพาะสินค้าอุตสาหกรรม อาทิ 1) สินค้าที่มูลค่าการส่งออกเคลื่อนไหวตามราคาน้ำมันดิบขยายตัวทั้งด้านราคาและปริมาณ ตามการส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีโดยเฉพาะเม็ดพลาสติก 2) ยานยนต์และชิ้นส่วน ยานยนต์ โดยเฉพาะยางล้อและกระปุกเกียร์ รถยนต์นั่ง และรถกระบะ 3) สินค้าเกษตรแปรรูป ตามการส่งออกน้ำตาลและผลิตภัณฑ์ยาง และ 4) สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่ขยายตัวต่อเนื่องหลังมีการขยายกำลังการผลิตในช่วงก่อนหน้า และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ อุปกรณ์ควบคุมกระแสไฟฟ้า และแผงวงจร อย่างไรก็ตาม การส่งออกสินค้าเกษตรหดตัวจากด้านปริมาณเป็นสำคัญ โดยส่วนหนึ่งเป็นผลจากการขาดแคลนผลผลิตมันสำปะหลัง

เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวดีต่อเนื่องจากระยะเดียวกันปีก่อน ตามการขยายตัวในทุกหมวดการใช้จ่าย สำหรับปัจจัยสนับสนุนกำลังซื้อโดยรวมปรับดีขึ้น ตามรายได้ครัวเรือนทั้งในและนอกภาคเกษตรกรรม ประกอบกับความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ การบริโภคภาคเอกชนและการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวสอดคล้องกัน โดยเฉพาะการผลิตในหมวด ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และเคมีภัณฑ์

เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน จากทั้งเครื่องชี้การลงทุนในหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ ตามยอดจำหน่ายเครื่องจักรในประเทศและยอดจดทะเบียนรถยนต์เพื่อการลงทุนที่ขยายตัวต่อเนื่องในหลายหมวด ขณะที่เครื่องชี้การลงทุนในหมวดก่อสร้างขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน จากยอดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม เทียบกับเดือนก่อนเครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง และเมื่อปรับฤดูกาลแล้ว เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนลดลงจากเดือนก่อน สะท้อนการฟื้นตัวที่ยังไม่เข้มแข็งเท่ากับการบริโภคภาคเอกชน

การใช้จ่ายภาครัฐที่ไม่รวมเงินโอนขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อนจากทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน โดยรายจ่ายประจำขยายตัวจากรายจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรและรายจ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการ สำหรับรายจ่ายลงทุนขยายตัวตามการเบิกจ่ายค่าก่อสร้างของกรมชลประทาน และการเบิกจ่ายเพื่อซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์เป็นสำคัญ

จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศขยายตัวชะลอลงที่ร้อยละ 2.8 จากระยะเดียวกันปีก่อน ตามการหดตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวจีน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เรือท่องเที่ยวล่มที่จังหวัดภูเก็ต ประกอบกับนักท่องเที่ยวรัสเซียที่ลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการชะลอการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลฟุตบอลโลก และการอ่อนค่าของเงินรูเบิล อย่างไรก็ตาม จำนวนนักท่องเที่ยวจากฮ่องกง ไต้หวัน และมาเลเซียยังขยายตัวได้ดี ทั้งนี้ เมื่อปรับฤดูกาลแล้ว จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงร้อยละ 8.0 จากเดือนก่อน ตามจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่ลดลงเป็นสำคัญ

มูลค่าการนำเข้าสินค้าขยายตัวร้อยละ 12.4 จากระยะเดียวกันปีก่อน และหากหักทองคำขยายตัวร้อยละ 15.3 โดย 1) หมวดวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางขยายตัวตามการนำเข้าเชื้อเพลิง ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และโลหะ 2) หมวดสินค้าอุปโภคบริโภคขยายตัวตามการนำเข้าสินค้าคงทนและสินค้าไม่คงทน สอดคล้องกับการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัว 3) หมวดสินค้าทุนที่ไม่รวมเครื่องบิน ขยายตัวต่อเนื่องตามการนำเข้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องหล่อพลาสติก และเครื่องจักรเพื่อการก่อสร้าง สอดคล้องกับการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัว และ 4) หมวดยานยนต์และชิ้นส่วน ขยายตัวจากการนำเข้ายานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ สอดคล้องกับการผลิตและยอดจำหน่ายยานยนต์ทั้งในและต่างประเทศที่ขยายตัวต่อเนื่อง

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 1.46 เติบโตจากร้อยละ 1.38 ในเดือนก่อนตามราคาน้ำมันชายฝั่งในประเทศที่เพิ่มขึ้นเป็นสำคัญ ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อน สำหรับอัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อน ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลลดลงตามดุลการค้าเป็นสำคัญ สำหรับดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายขาดดุลสุทธิจากทั้งด้านสินทรัพย์และหนี้สิน โดยด้านสินทรัพย์เป็นการไหลออกสุทธิ จากการลงทุนโดยตรงของนักลงทุนไทยในต่างประเทศ (TDI) และการให้สินเชื่อทางการค้าของผู้ส่งออกไทยกับคู่ค้าในต่างประเทศ ขณะที่ด้านหนี้สินเป็นการไหลออกสุทธิจากการขายสุทธิหลักทรัพย์ไทยของนักลงทุนต่างชาติ และการชำระคืนสินเชื่อทางการค้าของผู้นำเข้ากับคู่ค้าในต่างประเทศ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

31 สิงหาคม 2561

ข้อมูลเพิ่มเติม: ทีมเศรษฐกิจมหภาค 1-2

โทรศัพท์: 0 2283 5639, 0 2283 5647

E-mail: EPD-MacroEconomicsTeam1-2@bot.or.th